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กูรู 'เจียไต' จัดให พืชใชน้ํานอยสูแลง (2)

ปนี้วาแลงจัด น้ําในเขื่อนยังมีมากกวา แลงหนาสาหัสแน
เรื่องจะทํานาปรังเล้ียงตัวคงตองมองขาม เพราะไมวาจะปลูกดวยวิธีแกลงขาวที่ชวยประหยัดน้ําได

20-30% ก็ยังใชน้ําถึงไรละ 900-1,200 ลบ.ม.อยูดี มากกวาปลูกพืชใชน้ํานอย ที่ซดน้ําแคไรละ 300-500
ลบ.ม. แตจะปลูกพืชใชน้ํานอยชนิดไหน ถึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และชวยใหมีรายได
เทากับ หรือมากกวาทํานาปรัง...ภาคเหนือ ควรจะปลูกอะไร กูรูเจียไต บอกไปแลว

วันนี้มาวากันตอดวย...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุภัทร เมฆิยานนท ผูจัดการทั่วไปฝายวิจัยและพัฒนา บริษัทเจียไต จํากัด แนะนํา พริกขี้หนู,

ฟกทอง, แตงราน หรือแตงทอน, บวบงู, มะระขี้นก และ แตงโม เพราะเปนพืชที่ตลาดในพ้ืนที่ภาคอีสานเอง
มีความ ตองการสูง และยังเปนพืชที่คอนขางทนสภาพแลงไดดี...ย่ิง แตงราน, บวบงู, มะระ ดวยแลว มี
ความโดดเดนในเรื่องปลูกหลังเกี่ยวขาวนาป...ถือเปนการปลูกนอกฤดู ยอมขายไดราคาดีกวา ปลูกในฤดู



พ้ืนที่ 1 ไร ปลูกบวบงูในหนาแลง จะทํารายไดใหประมาณ 7 หมื่น-1 แสนบาท, แตงราน 6-8 หมื่น
บาท, มะระ 4-6 หมื่นบาท สวนใครจะไดมากไดนอย ขึ้นอยูกับพันธุที่นํามาปลูก และความสามารถ ขยันเอา
ใจใสดูแล ไมใชปลูกทิ้งๆขวางๆ แลวมานั่งฝน นอนฝน จะไดเงินเหมือนเลนหวย

สวน พริกขี้หนู แมจะไมใชพืชนอกฤดูของภาคอีสาน เพราะ จ.ขอนแกน นิยมปลูกหลังนา (พ.ย.-
ธ.ค.) เก็บเกี่ยว (มี.ค.-พ.ค.) แตก็นาสนใจไมนอย เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตมีระยะเวลาเก็บไดนาน เก็บ
ขายไดทุกวัน ขายไดทั้งในระยะผลเขียว ผลแดง...ถามีปญหาผลสดราคาไมดี ยังเก็บไปตากแดด ขายเปน
พริกแหงตอนมีราคาไดอีกตางหาก...ชวยสรางรายไดใหกับเกษตรกรไรละ 6-9 หมื่นบาท

แตงโม...ถึงจะเปนพืชหลังนาป นิยมปลูกในหนาแลง กูรูเจียไต บอกวา ไมตองกลัวลนตลาด ขายไม
ออก เพราะย่ิงแลงย่ิงรอน คนย่ิงตองการบริโภคแตงโมมากขึ้น ชวยใหมีรายไดไรละประมาณ 4 หมื่นบาท

ฟกทองก็เชนกัน เปนพืชในฤดู นิยมปลูกกันหลังนาป เพราะเปนพืชทนแลงเปนเลิศ แตยังไงก็ทํา
รายไดใหเกษตรกรไรละ 1–2 หมื่นบาท...ดีกวาทํานาปรัง ไรหนึ่งอยางเกง ไดแค 4–5 พันบาทเทานั้นเอง
ตอนหนามาวากันตอ...พืชใชน้ํานอยที่เหมาะกับภาคเจาปญหา พ้ืนที่ชลประทานกระทบแลงมากสุด

ชาติชาย ศิริพัฒน



ผามุมมองเอกชน “มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ” หนุนรัฐเดินหนา “อยาหยุดกลางคัน”

หลังจากการ “ยกเครื่อง” ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เอกชน และประชาชน
ตางคาดหวังวา “ทีมเศรษฐกิจ” ชุดใหมนําโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯ ที่สั่งสมประสบการณ
ขับเคล่ือน เศรษฐกิจมาอยางโชกโชนจะไมทําใหคนไทยผิดหวัง ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา พรอมๆ
กับตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่นับวันจะสาละวันเตี้ยลงๆเปน
เครื่องสะทอนใหเห็นวา บรรดามาตรการพลิกฟนและกระตุนเศรษฐกิจที่รัฐละเลงลงกอนหนานั้นยังไมเกิดผล
เทาที่ควร เศรษฐกิจไทยยังเดินไปไมถูกทาง

ทั้งนี้ เมื่อ “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม” เดินเครื่องทํางานไดระดมสรรพกําลังประกาศมาตรการ
ขับเคลื่อนประเทศ ระดม “มาตรการระยะส้ัน” ปลุกกําลังซื้อในระดับรากหญา หรือที่นายกฯ
เรียกวา “ผูมีรายไดนอย” งัดเอามาตรการ “ประชารัฐ” เขามาใชเต็มสูบ กอนจะตามมาดวย
“มาตรการระยะกลาง” ในการเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจ และเตรียมที่จะใสมาตรการ
วางรากฐานระยะยาวในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะตอไป

มาตรการตางๆ ที่ออกมาไดรับการ “ขานรับ” ทําใหทุกฝายเริ่มมองเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงค
อยางไรก็ตาม เมื่อ “หัวหนาทีมเศรษฐกิจ” ออกมาประกาศลาสุดวา มาตรการกระตุน

เศรษฐกิจ ที่รัฐบาลดําเนินการไปแลวนั้น ถือวาเพียงพอแลว และรัฐคงไมจําเปนตองมีมาตรการ
ใดๆเสริมเขามาอีก ทําใหหลายฝายที่ตองการใหเศรษฐกิจฟนโดยเร็ว ต้ังคําถามวา “เพียงพอ” แน
หรือ?

อยางที่ทุกฝายทราบกันดี สถานการณเศรษฐกิจโลกในปหนา 2559 ยังคงมีแนวโนมที่นาวิตก
เศรษฐกิจคูคาไมวาจะสหรัฐฯ จีน และยุโรป ยังคงเผชิญวิกฤติภายใน กลุมประเทศผูคาน้ํามันเองที่เผชิญ
ราคาน้ํามันตกต่ํา ขณะที่ประเทศไทยเพ่ิงจะผานวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง
และการบริหารเศรษฐกิจที่ลาชา



“ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ” ไดรวบรวมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ออกมาทั้งหมด (ในตาราง) และ
แสวงหาคําตอบจากกูรูผูครํ่าหวอดในเศรษฐกิจไทยวา ภายใตสถานการณวันนี้แรงกระตุนจากมาตรการที่
ออกมาเพียงพอที่จะ “ติดเครื่องยนต” การฟนตัวแลวหรือไม เพ่ือเปนเงาสะทอนกลับใหฝายบริหารที่กําลัง
เดินหนาขับเคล่ือนไทย...ดังนี้
นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทย (ส.อ.ท.)

“มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไดถูกนํามาใชในสถานการณที่เหมาะสมกับความรุนแรงของปญหา และ
เพียงพอหรือไมนั้น เปนคําถามที่ ส.อ.ท.กําลังประเมินภาพเชนกัน โดย ส.อ.ท.ขอใหเวลาการทํางานของทีม
เศรษฐกิจของนายสมคิดเปนเวลา 3 เดือน แลวจึงจะสามารถประเมินใหคะแนนไดวา มาตรการที่รัฐบาลนํา
ออกมาเยียวยาวิกฤติเศรษฐกิจที่ซึมลึกและรุนแรงกอนหนานี้ จะเปนโอสถทิพยทําใหประชาชนมีความกินดี
อยูดีเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด”
อยางไรก็ตาม กรณีที่ “ทีมเศรษฐกิจรัฐบาล” ระบุวา จะหยุดเพ่ิมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหมๆ ในระยะ
ตอไปนั้น “มองวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ใหไปก็คงเพียงพอแลวในระดับหนึ่ง เปรียบเสมือน
เปนยาในเข็มฉีดยาเมื่อฉีดเขาไปเพ่ือรักษาอาการปวยไขของประเทศไทย ก็ตองใชเวลาใหยาที่ฉีด
เขาไปทํางานกอนวา จะมีฤทธ์ิแกไขวิกฤติไดมากนอยเพียงใด หรือในที่สุดแลว จะตองเพ่ิมยาอีก
ครั้งหนึ่งในระยะตอไป”

ทําใหในขณะนี้ไมมีใครกลาบอกไดวา ปญหาเศรษฐกิจจะพลิกไปในทิศทางใด แตก็ยังมีความหวังวา
จะทําใหภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาฟนตัวขึ้นมาไดในระดับหนึ่ง

อยางไรก็ดี ภาคเอกชนมองวา ในชวงเวลา 3 เดือนระหวางที่รัฐบาลรอผลการใชมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ หากตองการใหภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวขึ้นมาได ส่ิงหนึ่งที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการคือ เรงระบายการใชจายงบประมาณป 2559 และงบลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ นํารอง
ใชจายเพ่ือใหภาคเอกชนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจที่จะเดินหนาลงทุนควบคูไปกับภาครัฐ

“อีกประเด็นที่สําคัญ คือจะทําอยางไรใหราคาสินคาพืชผลทางการเกษตรกลับสูภาวะปกติ เพ่ือ
กระตุนใหกลุมคนในภาคการเกษตรมีกําลังซื้อ เพราะถือเปนคนกลุมใหญของประเทศ และจะทําอยางไรให
ผูประกอบการเอสเอ็มอีเขาถึงแหลงเงินทุนใหมากกวานี้ เพราะในหลายๆมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่นํา
ออกมาใช มีการเพ่ิมชองทางการเขาถึงแหลงทุนของเอสเอ็มอี แตเอสเอ็มอีก็ยังไมสามารถเขาไปขอสินเช่ือ
ไดงายๆ”

จากนั้น เมื่อครบกําหนด 3 เดือนของการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ คงตองไปดูวาภาคการเกษตร
และเอสเอ็มอีที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยามีจํานวนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกอนการใชมาตรการหรือไมและ
เพียงใด ถาเพ่ิมขึ้นก็แสดงใหเห็นวาเปนมาตรการที่มาถูกเวลา แตหากไมมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้น รัฐบาลก็ตองหา
มาตรการอ่ืนๆเขามาเพ่ิมเติม

“ส.อ.ท.ก็รูสึกเห็นใจทีมเศรษฐกิจของนายสมคิด เพราะเขามาแกไขวิกฤติที่อยูในสถานการณ
ลอแหลม โดยตองยอมรับวาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตหรือไม นอกจากปจจัยขางตนแลว ยังขึ้นอยู
กับเศรษฐกิจโลกดวย เพราะเราเปนประเทศที่มีรายไดจากการสงออกเปนหลัก หากโลกหมดกําลังซื้อเราก็
ขายของไดยากขึ้น”



ถึงเวลาที่รัฐบาลตองเพ่ิมชองทางการสงออกดวยการผลักดันโครงการ “โปรดักสออฟไทยแลนด” ซึ่งก็คือ
การผลักดันสินคาอะไรก็ไดที่เปน “ผลิตภัณฑของคนไทย” หรือ “แบรนดออฟไทยแลนด” ซึ่งปจจุบันก็มี
สินคาทั้งโอทอป เอสเอ็มอีที่ตางชาติใหการยอมรับในตลาดโลก แตจะตองเพ่ิมความเช่ือมั่นใหผูบริโภคเห็น
วาสินคาไทยมีคุณภาพระดับโลกเพ่ือใหทําการตลาดไดมากขึ้นกวานี้  โดยภาครัฐตองสนับสนุน
ผูประกอบการกลุมนี้ใหมากกวาที่เปนอยู

นายวิชัย อัศรัสกร
รองประธานกรรมการหอการคาไทย

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมา ทั้งกองทุนหมูบาน การจัดสรรเงินใหตําบล
ละ 5 ลานบาท การเรงรัดโครงการขนาดเล็กมูลคาไมเกิน 1 ลานบาท รวมถึงมาตรการชวยเหลือ
ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) มาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย รวมเปนเงิน
กวา 200,000 ลานบาทนั้น ถือวาเพียงพอที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศแลว และย่ิงถาเม็ด
เงินเหลานั้นลงไปในระบบเศรษฐกิจจริงจะชวยกอบกูเศรษฐกิจไดมากขึ้น

“มาตรการของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ ถือวาตรงจุด เพราะเศรษฐกิจไทยไมไดมีปญหาทั้งหมด แตปญหา
อยูที่คน 3 กลุมคือ ผูมีรายไดนอย เกษตรกร และเอสเอ็มอีบางสวน มาตรการทั้งหมดจึงตอบโจทยเพราะมุง
ชวยเหลือไปที่การสรางความเขมแข็งใหคนทั้ง 3 กลุม ซึ่งชวยใหเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งมากขึ้น”

ในระดับนโยบายจึงถือวาดีแลว แตขอใหรัฐมีกลไกควบคุมดูแล และกล่ันกรองการใชเงินของ
ประชาชนแตละกลุมใหถูกวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนําไปใชในดาน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินคา ซึ่งจะทําใหเกิดการลงทุน และ
การจางงานในทองถิ่น ทําใหเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจไดหลายรอบ ไมใชนําไปใชเพ่ือการบริโภค ซื้อสินคา
เพียงอยางเดียว

อยางไรก็ตาม ลาสุด รัฐไดพยายามสรางสานพลังประชารัฐ โดยดึงภาคเอกชนและประชาสังคม
มารวมทํางานกับรัฐ เปน 3 ประสาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดคิกออฟโครงการไปแลวเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผานมา
ถือวาเปนกลไกที่ดีมาก เพราะภาคเอกชนจะรูเรื่องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และ
ประชาสังคมจะรูเรื่องความตองการของทองถิ่น แตขาดเรื่องการตลาด และการบริหาร ซึ่งภาคเอกชนจะเขา
มาชวยได

“ขณะนี้ ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด ไดเชิญภาคเอกชนและประชาสังคมประชุม 2-3 ครั้ง
แลว แตรูปแบบที่จะทํางานรวมกันยังไมตกผลึก อยางการจัดสรรเงินใหตําบลละ 5 ลานบาท ที่ตองผานการ
พิจารณาของผูวาราชการจังหวัดนั้น ยังคุยกันอยูวา จะใหภาคเอกชนแตละจังหวัด อยางหอการคาจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด มารวมไดอยางไร เพ่ือใหการใชเงินเกิดประโยชนสูงสุด”

ถาประชารัฐชวยกันทํางานอยางเต็มที่จะเกิดประโยชนอยางแนนอน แตคงตองใชเวลาสักระยะหนึ่ง
กวาจะทําใหชุมชนเขมแข็งได อยางไรก็ตาม ภาคเอกชนคงไมขอใหรัฐกระตุนตรงไหนอีกแลว ชวยเหลือ 3
กลุมนี้ก็เพียงพอแลว แมวาบริษัทใหญๆ มีผลประกอบการลดลง อยางกลุมแบงก กลุมสงออก แตยังถือวา



สูงอยูยังดูแลตัวเองได แตขอใหรัฐชวยเหลือทั้ง 3 กลุมนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง อยาทําแบบปลอยๆ หรือ
ชวยเหลือแปบเดียวแลวหยุด เพ่ือใหการแกไขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นายเชาว เกงชน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่ออกมา เปนมาตรการเพ่ือการเยียวยา หรือบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนที่มีรายไดนอย เริ่มจากมาตรการกองทุนหมูบานชวยแกปญหาการเงินใหกับ
กลุมคนที่มีรายไดนอย โดยเฉพาะการกูเงินนอกระบบ เมื่อไดเงินจากกองทุนหมูบานก็นําไปชําระหนี้
สามารถบรรเทาปญหาการเงินได

สวนมาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา (ซอฟตโลน) ชวยผูประกอบการเอสเอ็มอี ก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่
ชวยเหลือสภาพคลองใหกับผูประกอบการเปนการบรรเทาปญหาการเงินที่ เกิดขึ้นได และทําให
ผูประกอบการสามารถเขาถึงสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา ขณะที่มาตรการอสังหาริมทรัพยที่ออกมาเปนการกระตุน
ยอดขาย และเปนการชวยระบายสตอกเกา และทําใหธุรกิจตอเนื่องกับบานมียอดขายเพ่ิมขึ้นบาง

“เทาที่ประเมินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ันของรัฐบาลที่ออกมาสงผลดานจิตวิทยา
ทําใหคนรูสึกวารัฐบาลไมไดทอดทิ้ง แตโดยรวมมาตรการที่ออกมายังสงผลตอเศรษฐกิจไมมาก
เหมือนที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดศึกษา แลวเห็นวามาตรการของรัฐที่ออกมามีผลตอ
เศรษฐกจิในปนี้เพียง 0.1%”

สวนการที่รัฐบาลสงสัญญาณวามาตรการระยะสั้นเพียงพอแลว เนื่องจากรัฐบาลมองวาเศรษฐกิจไทย
ผานจุดต่ําสุดไปแลว และยังประเมินวาเศรษฐกิจโลกปหนาจะนิ่ง ไมแยลงไปกวาปนี้ เห็นไดจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินวาเศรษฐกิจโลกปหนาจะขยายตัว 3.6% ปรับตัวดีขึ้นจากปนี้
คาดวาจะขยายตัว 3.1%

เมื่อเศรษฐกิจโลกกระเตื้องขึ้น สงออกของไทยเริ่มฟนตัว ปหนาคาดวาจะเติบโต 2% จากปนี้สงออก
ติดลบ 5% ขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญของภาครัฐที่เริ่มลงทุนก็จะเปนตัวชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจในป
หนา นอกจากนี้รัฐใชเงินจํานวนมากในการทําโครงการขนาดใหญ เห็นไดจากมีการตั้ง งบประมาณป 59
ขาดดุลสูงถึง 390,000 ลานบาท สูงกวางบประมาณป 58 ที่ตั้งงบขาดดุลไวที่ 250,000 ลานบาท

“รัฐบาลรูวาปหนาใชเงินจํานวนมาก เพ่ือทําโครงการขนาดใหญของภาครัฐ ทําใหกรอบกระตุ น
เศรษฐกิจระยะสั้นหากจะทําอีกก็จะเปนภาระ ดังนั้นการใชเงินจึงตองระมัดระวัง”

นายเจริญ วังอนานนท
นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (แอตตา)

“ผมวารัฐบาลหรือทีมเศรษฐกิจชุดนี้แทบไมไดมีมาตรการอะไรเกี่ยวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเลย
และตอนนี้ธุรกิจทองเที่ยวเหมือนยืนอยูตรงกลางวา รัฐบาลจะเอาอยางไร ระหวางคําพูดที่วา ปนี้ตองใช
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนพระเอกในการฟนเศรษฐกิจ แตกระทรวงทองเที่ยวและกีฬากลับไมอยูในสังกัด
ของรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ซึ่งผมไมเขาใจวาเปนเพราะอะไร หรือเปนเพราะนายสมคิดมีกระทรวง
ที่กํากับดูแลมากอยูแลวถึง 7 กระทรวง จึงรูสึกวาเปนเรื่องของความเกรงอกเกรงใจกันในรัฐบาลหรือเปลา”



ทั้งนี้ “อุตสาหกรรมทองเที่ยว” ถือเปนเครื่องยนตที่ติดเครื่องหรือเดินเครื่องมานานแลว
หากไมมีการดูแลใหดีหรือไมมีส่ิงใดเกิดขึ้นก็อาจทําใหแยลงได แมวาต้ังแตไตรมาส 4 ป 2557
ตอเนื่องมาตลอดในปนี้ ธุรกิจทองเที่ยวขยายตัวอยางตอเนื่อง แตใชวาในปหนาจะฟลุกเหมือนปนี้
อีก

“เหตุผลที่ผมพูดเชนนี้เพราะในปนี้นักทองเที่ยวจีนมาประเทศไทยจํานวนมากซึ่งตองไปดูสาเหตุที่
เกิดจากความขัดแยงเรื่องหมูเกาะสแปรตลียกับประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใตแตชวงเวลานี้ไตรมาสที่ 4 ของป
2557 คนจีนเริ่มกลับไปเที่ยวประเทศญ่ีปุนมากเชนเดิมอีกแลว จึงเปนเหตุใหในปหนาอาจจะไมมาประเทศ
ไทยมากเหมือนในปนี้ก็ได”

ภาครัฐจึงควรออกมาตรการกระตุน ที่สําคัญคือการดูแลใหธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งผูประกอบการจํานวน
มากเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนไดงายขึ้น เพราะเมื่อรัฐบาลตองการ
รายไดจากการทองเที่ยว ซึ่งมองแลวไดรวดเร็วมากกวาอุตสาหกรรมอ่ืน ก็อยากใหรัฐบาลสนับสนุนเพ่ิม
สภาพคลองใหนักธุรกิจทองเที่ยวดวย

สวนที่รองนายกฯสมคิดบอกวาตองการกระตุนทองเที่ยวภายในประเทศนั้น โดยเฉพาะการสงเสริม
การทองเที่ยวในชุมชน ผมเห็นดวยแตการทองเที่ยวลักษณะนี้ไมใชบอกแลวเริ่มไดเลย จะตองมีแผนทําให
เปนการทองเที่ยวอยางย่ังยืนดวย ไมใชเหมือนกับภูทับเบิกที่มีปญหาตามมามากมาย

“ผมก็อยากใหมีโครงการกระตุนทําใหการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศคึกคักเหมือนใน
อดีตที่รองนายกฯสมคิดเคยกํากับดูแลและทําโครงการเที่ยวทั่วไทยไปไดทุกเดือน อาจจะนํามา ปด
ฝุนปรับปรุงรูปแบบใหม รวมทั้งการสงเสริมใหหนวยราชการมีการจัดประชุมนอกสถานที่”

นอกจากนี้ มาตรการนําคาใชจายจากการเขาพักโรงแรมที่ถูกกฎหมายและซื้อแพ็กเกจทัวรจาก
บริษัททัวรไปลดหยอนภาษีปละ 15,000 บาทที่รัฐบาลออกมานั้นเปนมูลคาที่นอยไป อยากใหเพ่ิมการ
ลดหยอนภาษีเปนอยางนอยปละ 30,000 บาท และตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง
เชนที่ผานมาประชาชนไมคอยรูและสนใจในเรื่องนี้ สวนในการสงเสริมการทําตลาดตางประเทศ เชน การจัด
โรดโชว อยากใหรัฐบาลทําอยางมีพลัง ทําในตลาดที่กระจายความเสี่ยงไดมากขึ้น และชวยมากกวา
ชวยเหลือแคคาบูธจัดงาน 10,000 บาทเทานั้น.

ทีมเศรษฐกิจ


